

KAHULUGAN NG MGA LAHI/LIPI PARA SA PAGPALISTA SA PreK-Baitang 12

Pakiusap na gamitin ang mga paglalarawan sa ibaba upang matulungan kayo sa pagsagot sa mga katanungang 9 at 10 sa **Papel ng Pagpalista sa PreK–Baitang 12**.

<p>Tanong 9: "Oo" o "hindi" ang sagot na kailangan.</p> <p>Hispanic o Latino: Isang taong Cuban, Mexican, Puerto Rican, South o Central American, o ibang kulturang Espanyol ang pinagmulan, hindi ibinibilang ang lahi.</p>
<p>Tanong 10: Pumili ng isang categoryang lahi o higit pa sa sumusunod na pagpilian ~</p> <p>Mga Kahulugan ng Lahi:</p>
<p>Tubong American Indian o Alaskan: Isang taong may lahing nagmula sa katutubo ng Hilaga at Timog America (kabilang ang Central America), at may nananatiling kaugnayan sa tribo o kalipunan.</p>
<p>Asian Indian: Isang taong may lahing mula sa orihinal ng India.</p>
<p>Black o African American: Isang taong may lahi sa alinmang grupong itim ng Africa.</p>
<p>Cambodian: Isang taong may lahi ng orihinal na mga tao sa Cambodia.</p>
<p>Chinese: Isang taong may lahi sa alinmang orihinal na tao sa isa sa sumusunod na bansa: (Mainland) China, Taiwan, Hong Kong.</p>
<p>Filipino: Isang taong may lahi sa alinmang orihinal na tao ng Islang Pilipinas.</p>
<p>Guamanian: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Guam.</p>
<p>Hawaiian: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Hawaii.</p>
<p>Hmong: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Laos at kultura o orihinal ng Hmong.</p>
<p>Japanese: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Japan.</p>
<p>Korean: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Korea.</p>
<p>Laotian: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Laos.</p>
<p>Ibang Asiano: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng isa sa sumusunod: Burma, Malaya, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Mien, Singapore, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, o alinmang bansang Asianong hindi nabanggit.</p>
<p>Ibang Pacific Islander: Isang taong may lahi mula sa alinmang orihinal na tao ng Pacific Islands maliban sa Hawaii, Guam, Samoa (American Samoa or Western Samoa) o Tahiti. Kabilang ang mga isla gaya ng Polynesia, Fiji Islands, Marshall Island, Melanesia, Palau, Tonga, Truk, o Yap.</p>
<p>Samoaan: Isang taong may lahing mula sa alinmang tao ng Samoa (American Samoa o Western Samoa).</p>
<p>Tahitian: Isang taong may lahing mula sa alinmang orihinal na tao ng Tahiti.</p>
<p>Vietnamese: Isang taong may lahing mula sa alinmang orihinal na tao ng Vietnam.</p>
<p>White: Isang taong may lahing mula sa alinmang orihinal na tao ng Europe, ang Middle East, o North Africa.</p>